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๕.๖ การพิจารณาการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบ                
การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบ                
การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ 
อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้นำเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอ
รายละเอียดการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
อาเซียน เนื่องจากการดำเนินงานประกันคุณภาพาการศึกษาภายในระดับคณะ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา                
ผลประเมินของทุกคณะไม่มีการดำเนินงานในตัวบ่งชี้นี้ คณะจึงเห็นควรว่าขอให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา             
ตัดตัวบ่งชี้นี้ออกจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้ตัดตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอาเซียน  ออกจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน               
ระดับคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


